

Tưởng Niệm Lý Tổng

Lý Tổng qua đời ngày 05/4/2019 tức ngày mồng 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Sáu năm trôi qua, ngày mồng 1 tháng 3 năm nay, Kỷ Ty, nhằm ngày 29/3/2025.

Gia-đình Lý Tổng sẽ cử-hành đơn-giản lễ giỗ Lý Tổng tại Chùa và tại nghĩa-trang.



ảnh bia

Nay xin nhắc lại đôi nét về lễ tang của Lý Tổng sáu năm trước đây.

(Trích từ nguồn:)

<http://m.viendongdaily.com/tang-le-anh-hung-ly-tong-dien-ra-trong-the-tai-little-saigon-ft58Cwnu.html>

Monday, 22/04/2019 - 04:49:29



Tang lễ Anh Hùng Lý Tổng diễn ra trọng thể tại Little Saigon

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Liên tiếp hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, 20-21 tháng Tư, 2019, hàng ngàn người đã đến viếng và tiễn đưa anh hùng Ó Đen Lý Tổng trong một tang lễ có một không hai tại Little Saigon, Nam California.

Sau lễ cầu siêu của chùa Bảo Quang, bào huynh của anh Lý Tổng là ông Lê Xuân Nhuận và con gái thứ tư của ông là cô Lê Thu Nguyên, cháu của anh Lý Tổng, được MC Đỗ Văn Trọn giới thiệu và mời lên nói lời cảm tạ. Vì lý do sức khỏe và quá xúc động, ông Lê Xuân Nhuận đã nhờ ái nữ của ông đọc những lời cảm tạ ông viết sẵn. Trong đó, ông “Cám ơn tất cả quý đồng hương khắp nơi trên thế giới khi nghe tin Lý Tổng lâm trọng bệnh đã gửi điện thư thăm hỏi hoặc trực tiếp gặp gia đình, thân hữu chúng tôi để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Lý Tổng, và hôm nay đến đây bằng nhiều phương tiện để đưa tiễn Lý Tổng, gia đình chúng tôi xin ghi nhận một số cử chỉ trong vô vàn cử chỉ cao đẹp mà quý vị đã thể hiện nói lên tấm lòng yêu thương Lý Tổng. Xin tri ân quý Hòa Thượng, quý Linh Mục đã cử hành các nghi thức tôn giáo cho Lý Tổng.”

Hai người được ông Lê Xuân Nhuận và tang quyến tri ân đặc biệt nhất là ông Cù Thái Hòa, Hội Trưởng Hội Không Quân VNCH San Diego, “người đã luôn túc trực bên giường của Lý Tổng, người đã từng bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ cả công việc kinh doanh để lo cho Lý Tổng, và tập thể anh em KQ San Diego đổ dồn vào bệnh viện để ủng hộ tinh thần Lý Tổng. Hơn hết, một người không thể thiếu và không có anh, chúng ta không thể tổ chức cho Lý Tổng một tang lễ hoành tráng như mọi người mong ước, đó là anh Hoàng Kiêu (xin mọi người dành cho anh Hoàng Kiêu một tràng pháo tay). Hoàng Kiêu là một người thân của gia đình. Anh và tôi đã có chung một thời gian vàng son chiến-đấu dưới lá cờ VNCH. Từ 1973 đến 1975 tôi, Giám-Đốc Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt Vùng 1, đảm-nhiệm việc giữ an-ninh cho vùng địa-đầu giới-tuyến được bình-yên; không cho các đảng-phái đối-lập gây xáo-trộn; ngăn chặn Cộng-Sản VN giết-hại đồng-bào; cài-cấy xâm-nhập-viên vào các phái-đoàn Cộng-Sản Ba Lan & Hungary, góp phần mở đường cho CIA đưa Khối Cộng-Sản Đông-Âu về với Thế-Giới Tự-Do. Người Bạn Đồng-Minh tức cố-vấn CIA của tôi là Đại-Tá Ferguson, và người phụ-tá Việt-Nam rất cần-thiết lúc đó chính là Hoàng Kiêu. Tinh-thần Hoàng Kiêu dành cho chúng tôi và cho Lý Tổng chính là tình anh-em,

tình huynh-đệ, tình đồng-hương, tình đồng-đội. Hoàng Kiêu đã không ngần-ngại ngày đêm mưa nắng, bỏ công-việc riêng để lo cho Lý Tổng trên giường bệnh và đã ưu-ái tổ-chức tang-lễ và nơi an-táng cho Lý Tổng một cách long-trọng thế này. Ông cũng là ân-nhân của rất nhiều người. Tóm lại, xin cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người đã dành cho em tôi, Lý Tổng. Xin thành-kính cảm ơn.”



Sau đó ông Lê Xuân Nhuận đọc bài thơ “Vĩnh-Biệt Lý Tổng” do ông viết.

Vĩnh-Biệt LÝ TỔNG

5 Tháng Tư 2019

**Lý Tổng thương yêu, Lý Tổng ơi,
Âm Dương hai nẻo cách nhau rồi!
Từ nay khép lại trong hùng-sử
Một thuở hiên-ngang giữa cuộc đời.**

**Em đã tung-hoành thỏa chí trai,
Trọn đời nợ nước trĩu hai vai,
Xông-pha nguy-hiểm liều thân sống:
Đảm-lược trên đời dễ mấy ai?**

**Em đã hy-sinh thế mọi người
Đối-đầu giặc dữ khắp trần-ai:
Kẻ thù là của toàn Nhân-Loại –
Thế-Giới chơi chung một ván bài.**

**Thất-thế nhất-thời: cảnh-huống chung.
Ai đem thành/bại luận anh-hùng?
Em nên hãnh-diện vì em đã
Giữ trọn lời thề với kiếm+cung.**

**Em hãy nằm yên nghỉ thành-thời!
Sau em sẽ có biết bao người
Đứng lên tiếp-nối con Đường Sáng:
Chính-Nghĩa bao giờ cũng thắng thôi!**

LÊ XUÂN NHUẬN

Adieu, lý tống

5 April 2019

Oh Ly Tong, my beloved Ly Tong!
Life and death have two ways parted far and long.
From now on is closed the heroic page
Of a haughty time amidst this critical stage.

You have ruled the roost, resolute to be a man:
Civic duties on your shoulders is all your life's plan.
In spite of peril, rushing into danger:
Such courage who had been so daring a ranger?

You have sacrificed for all human race,
Confronting the enemy in the world anyplace:
Hostile communism is to humanity a rival, same,
We are playing the common sacred game.

To temporarily lose ground is a common situation.
To assess, success or failure is not a foundation.
You can be proud as you were while alive
Because you kept your words to always strive.

Rest in peace Ly Tong, my dear brother!
And believe that after you there are multiple other
Compatriots to continue to follow your bright way:
Just Cause will win on a certain Victorious Day!

English version by THANH-THANH

Sau đó có những lời phát biểu của một số quan khách và anh hùng Ó Đen Lý Tổng đã được an nghỉ vào lòng đất vào đúng 1 giờ 30 chiều đúng vào ngày đại lễ Chúa Phục Sinh năm 2019. Thân nhân của gia đình anh Lý Tổng, sau đó mọi người lần lượt đi qua huyệt mộ bỏ những cành hoa xuống vĩnh biệt người hùng Ó Đen Lý Tổng về miền yên miễn...

Xem thêm:

<https://www.youtube.com/watch?v=IT68yrmlsa4> =

Đoàn xe tang đến huyệt mộ: Phút thứ 1:00:00/2:11:10

Quý Sư làm lễ: Phút thứ 1:18:00

Gia-Đình Lý Tổng phát-biểu: Phút thứ 1:30:00

Lê Thu-Nguyên, cháu của Lý Tổng, đọc bài-viết của Lê Xuân Nhuận (đầy đủ): Phút thứ 39:00:00

Lê Xuân Nhuận đọc bài thơ "Vĩnh-Biệt Lý Tổng" của Thanh-Thanh: Phút thứ 1:45:00

Quý Cha làm lễ: Phút thứ 1:47:00/2:11:10

*

Nhắc lại Chuyện Xưa

Năm 1998, Lý Tổng ra tù từ Việt-Nam, sau phi-vụ Saigon lần thứ nhất, xuống phi-trường San Francisco, CA, đúng vào ngày sinh-nhật 1/9 của mình.

Lý Tổng được anh là Lê Xuân Nhuận đón về ở với mình tại Thành-Phố Fairfield, ở miền bắc California.

Ngày 12/9/1998, Lý Tổng cùng anh đến dự đại-lễ tại Chùa “Phật-Quang” trong thành-phố này.

Chùa “Phật-Quang” do một cặp vợ+chồng Việt+Mỹ xây-dựng. Vợ là doanh-gia Nguyễn Thị Tuyết-Nhung; chồng là Ted H. Branton, một cựu viên-chức Hoa-Kỳ đã từng tham-chiến và phục-vụ lâu năm tại Việt-Nam Cộng-Hòa. Ô. Branton tu theo Phật-Giáo; lúc ông ấy mất, Ô. Nhuận đã đọc một bài thơ tiếng Anh tại nhà-quàn cũng như trước mồ-chôn ([xem](#)).

Tại Chùa “Phật-Quang” hôm đó, Lý Tổng, với tư-cách là một Phật-Tử, pháp-danh Chính Nhân, đã lễ Phật, và thuyết-trình về hoạt-động chống-Cộng của mình trước Quý Thầy cùng đạo-hữu.

Ảnh 1: (từ trái) Lê Xuân Nhuận và Lý Tổng.

Ảnh 2: Lý Tổng lễ Phật.

Ảnh 3: Lý Tổng lên máy phóng-thanh.

Ảnh 4: (từ trái) vợ+chồng Lê Xuân Nhuận, Thầy trụ trì, Lý Tổng...

Ảnh 5: Lý Tổng chụp ảnh với các bạn trước khi dùng cơm chay.





Tiểu-sử Lý Tống:

<https://lytong.wordpress.com/2016/09/10/tieu-su-ly-tong/>

Website Lý Tống:

<https://lexuannhuan.tripod.com/LyTong.html>

Khánh Ly “hát cho người nằm xuống”:

<https://www.youtube.com/watch?v=A6vTL7hh2F8>

Kính mời đọc thêm bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/ThanhThanh.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12400 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC